

## ค้นหาตัวตน .....จากเลขบัตรประจำตัวประชาชน

นำเสนอเมื่อ : 28 ส.ค. 2552

### เลขบัตรประจำตัวประชาชนทำนายชีวิตได้ด้วยนะ

**เลขรหัส บัตรประจำตัวประชาชน นั้นมี 13 ตัว แต่เราจะเอาเลข 3 ตัวสุดท้ายมารวมกัน คือ การดูเลขชีวิตทำนายเป็นอย่างไรวาง**

ตัวอย่าง : เลขในบัตรประจำตัวประชาชน คือ 5 6485 54823 48 6

เลข 3 ตัวสุดท้าย คือ  $4+8+6 = 18$  แล้วนำ  $1+8 = 9$

เราจะต้องทำให้เป็นเลขตัวเดียวก่อนทุกครั้ง ถึงจะอ่านคำพยากรณ์

ความหมายของเลขศาสตร์ ตามบัตร ประจำตัวประชาชน มีดังนี้

#### หมายเลข 1

แสดงถึง ความเด็ดเดี่ยว กล้าทำ กล้าแสดงออก เป็นผู้นำ ในหน้าที่การงานอยู่ในจำพวกแนวหน้า และบางครั้งถูกคนอื่นมาขอความช่วยเหลือ ทั้งทรัพย์สินเงินทองและคำปรึกษาอยู่ตลอดเวลา จนทำให้ไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าที่ควร แต่หากไม่พอใจใครแล้ว เขาจะไม่สนใจเลยเด็ดขาด เป็นจำพวกหยิ่งในศักดิ์ศรี มาได้หยามไม่ได้ ไม่ยอมยกมือไหว้ใครเพื่อลดศักดิ์ศรี หากจำเป็นจริงๆ ยอมให้ได้เพียงกายเท่านั้น จะมีนิสัยละเอียดอ่อนในเรื่องความรัก ยอมหมดเปลืองเท่าไรก็ยอมเพื่อความรัก ในอนาคต หากเป็นนักธุรกิจจะประสบความสำเร็จ และสามารถทำงานได้ดีทุกแขนง

#### หมายเลข 2

แสดงถึง ความสำเร็จ ความอบอุ่น จากมิตร-บริวาร แต่บางครั้งไม่ค่อยมีความเด็ดขาดไปบ้าง เป็นคนที่ไม่ชอบอยู่คนเดียว หากจะลงทุนทำธุรกิจ ถ้าได้รวมทำกับคนอื่น จะดีกว่าทำคนเดียว จะมีเสน่ห์กับเพศตรงข้าม เป็นที่รักใคร่ของเหล่าเพื่อนฝูง แต่บางครั้งจะโดนอิจฉาอยู่บ่อยๆ เพราะเสน่ห์ดีเกินไป ตามเลขศาสตร์บ่งบอกว่า หากจะให้ทำงานสำเร็จ โด่งดังมีชื่อเสียง จะต้องทำงานร่วมกับคู่ครองตนเอง ้วยกลางคนจะได้ดี มีความสุขกับครอบครัวตามสภาพ

#### หมายเลข 3

แสดงถึง ความทุกข์ใจ จะมีปัญหาเรื่องต่างๆผ่านเข้ามา ในชีวิตอยู่เรื่อยๆ หากจิตใจไม่เข้มแข็ง จะทำให้ทุกข์ใจ ไม่สบายกายอยู่เรื่อยๆไป และจะต้องเพิ่มการเอาใจใส่คู่ครอง และครอบครัวให้มากกว่าเดิม ระวังจะมีปัญหาเกี่ยวกับบุคคลที่ 3 เขามาสรางความแตกแยกในครอบครัว หมายเลข 3 นี้เป็นเลขแห่งเงารัก เงาร้าง ถ้าจะลงทุนทำธุรกิจ ไม่ควรที่จะรวมหุ้นหรือไว้วางใจบริวารให้มากนัก อย่าเป็นนักบุญให้ผู้อื่น จนเกิดเป็นความทุกข์ให้กับตนเอง และหากช่วยเหลือใครแล้ว จะหวังผลคืนได้ยาก

เพราะหมายเลข 3 เป็นเลขของผู้ให้อย่างเดียว แต่เมื่อผ่านปี&shy;หาทั้งปวงไปแล้ว อีกไม่นานจะมีความสุข ความสบายกับครอบครัว

#### หมายเลข 4

แสดงถึง เลขแห่งจักรพรรดิ จะมีคนคอยเป็นห่วง จะเป็นที่รักใคร่ของผู้สูงอายุ แต่จะมีความเหน็ดเหนื่อยมากอยู่เหมือนกัน เพราะคำว่า "แม่ทัพ" ก็รู้ความหมายอยู่แล้ว

ไม่มีแม่ทัพคนใดไม่มีผลงาน แล้วจะได้เป็นแม่ทัพหรอกนะ แต่หมายเลข 4 เป็นเลขแห่งความสำเร็จ ความยิ่งใหญ่&shy; ความก้าวหน้า ความท้าทาย หากจะให้มีความเจริญ&shy;ก้าวหน้าเร็วๆ ก็ต้องกล้าทำ กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ แต่ระวังจะมีเพศตรงข้ามหลงรัก และเขามาขอสมามีภักดีด้วย และไม่ต้องเป็นห่วง จะทำอะไรก็จะมีคนคอยสรรเสริญ&shy;เยินยอ แต่ก่อนที่จะมีการเยินยอ ก็จะมีการติฉินนินทาาก่อน หากอดทน ไม่สนใจ ไม่แคร์ความรู้สึก ของคนอื่นได้ละก็ ชีวิตนี้รวยใจสบายกาย อย่างแน่นอน

#### หมายเลข 5

แสดงถึง เลขแห่งเวทมนต์และเสน่ห์หากับเพศทั่วไป มีความหยิ่งทะนงในตัวเอง ยอมก้มหัวให้ผู้อื่นได้แค่ว่า แต่ใจนั้นไม่ยอมใคร เป็นที่ปรึกษาผู้อื่นได้ดี แต่ตนเองยามเดือดร้อนหาใครช่วยปรึกษาดวยนั้น ซ้ำยากมาก เพราะหมายเลข 5 จะมีความสบายกาย แต่ทุกข์ใจอยู่เรื่อย เพราะคิดมากจนเกินเหตุ แต่จะเป็นที่รักใคร่ของ&shy;าติมิตร

หากดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเอกสาร จะประสบความสำเร็จดี มีชื่อเสียง แต่ไม่ว่างงาน ด้านไหนๆ หมายเลข 5 ทำได้หมด แต่จะต้องมีเวลาให้กับเรื่องส่วนตัวบ้าง เช่น เรื่องความรัก อย่าปล่อยให้ห่างหายไป จะได้ฟังพวาอาศัยบุตร-บริวารในภายภาคหน้า จะมีความพอดีกับชีวิต เกิดความสุขตลอดกาล

#### หมายเลข 6

แสดงถึง คนที่มีดีอยู่ในตัว แต่ไม่ค่อยยอมนำออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ อย่าปล่อยให้เวลากับความคิดใ้หม่ากนัก เสน่ห์อยู่ที่ "เงา" ของตนเอง จะมีคนรักใคร่เอ็นดูทั้งเด็กและผู้ใหญ่&shy; แต่ต้องแต่งตัวให้เกิดจุดเด่นแก่ตนเอง มีจิตสัมผัสเหนือธรรมชาติ หากได้นั่งสมาธิ บำเพ็&shy;ศีล จะมีบารมีสูง ผู้คนจะรักใคร่เอ็นดู จะทำอะไรก็ล้วนแต่ประสบความสำเร็จดีทั้งสิ้น ต้องลดโทนเสียงลงอีก เพราะโทนเสียงนั้น บงบอกถึงอำนาจความยิ่งใหญ่&shy;เกินตัว ไม่เพราะแก่ผู้ใดอื่น ผู้ใหญ่&shy;รักใคร่เอ็นดู สนับสนุนในด้านการทำงาน เมื่อเกิดปี&shy;หาใดๆ ตนเองมักจะเอาตัวรอดได้เสมอ จะมีความสุขในบั้นปลาย

#### หมายเลข 7

อย่าปล่อยให้เวลาให้เสียไปกับคนอื่นให้มากนัก และอย่ายึดติดอยู่กับที่ เพราะเป็นเลขที่ต้องเดินทางเพื่อทำการค้า เป็นไกด์ หรือทำงานที่ต้องมีการเจรจาอยู่ตลอดเวลา จะทำให้ประสบความสำเร็จ ระวังจะมีปี&shy;หา เรื่องรักๆ ใครๆ เกิดขึ้นในครอบครัว หรือเรื่องรัก 3 เศร้าเกิดขึ้นในชีวิตคุณ ไม่ต้องวิตกให้มากนัก เพราะทุกอย่างจะคลี่คลายไปไ้ด้วยดี การเงินถึงจะไม่คล่องบ้างบางครั้ง แต่ก็ไม่ใช่ปี&shy;หา เพราะเป็นเลขที่ส่งลาภผลอยู่เรื่อยๆ หากยอมเหนื่อยในระยะต้นๆ อีกไม่นานจะมีความสุข โชคลาภเพิ่มพูน และจะได้รับความสุขกับมิตร-บริวาร

#### หมายเลข 8

แสดงถึง คนมีบุ&shy;บารมี และวาสนาดีมีชื่อเสียง ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์

แต่ต้องหมั่นเรียนรู้ แรงศึกษา อายอยู่นิ่ง กล้าเปิดเผย กล้าทำ กล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ รีบไขว่คว้า  
แล้วหน้าที่การงาน ที่ทำจะได้ผลดีเป็นที่พอใจ และผู้ให้&shy;จะให้ความช่วยเหลือ  
อย่าหลงไหลมัวเมาในกิเลสตัณหาให้มากนัก อย่าสนุกจนลืมครอบครัว

แล้วบั้นปลายชีวิต จะมีฐานะดี เป็นที่พอใจของวงศ์ตระกูล มีชื่อเสียง เป็นที่นับถือของคนทั่วไป  
แต่ต้องขยัน

## หมายเลข 9

แสดงถึง อำนาจ ความยิ่งใหญ่ หากเป็นผู้นำจะเจริญก้าวหน้า ทำงานด้วยสมอง เป็นนักพูด  
หรือนักบรรยาย จะมีชื่อเสียงโด่งดัง แต่หน้าที่ที่เหมาะสม คือ ผู้เผยแพร่ศาสนา จะมีผู้คนยกย่องสรรเสริญ  
และยังมีจิตสัมผัสเหนือคนทั่วไป บางครั้งสามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า จะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเอง  
แต่มีข้อเสีย เพราะเป็นเลขแห่งคุณความดี หากทำในสิ่งไม่ดีหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน จะได้รับผลกรรม  
ซึ่งจะหนักกว่าผู้อื่นหลายเท่า และจะต้องระวังเรื่องชู้สาวให้มาก อย่าใจอ่อน จะนำไปสู่ความเดือดร้อน  
เพราะจะมีเสนหต่อเพศตรงข้ามและผู้พบเห็น

---

ขอบคุณข้อมูลจาก [www.thailadyboyz.net](http://www.thailadyboyz.net)